

Tiến đến công bằng TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

Nếu như trước đây người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám chữa bệnh (KCB) được hưởng mức phí dịch vụ KCB giá rẻ thì hiện nay, để bảo đảm công bằng phải chịu mức chi phí cao hơn rất nhiều, ngang bằng mức phí KCB BHYT. Mặc dù vậy, nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh quy định mức giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đã đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân.

Mức giá dịch vụ KCB mới bảo đảm công bằng

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh và Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 8/7/2017 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở y tế công lập. Theo đó, thay vì trước đây người không có thẻ BHYT đi KCB được hưởng mức quy định thời theo Quyết định số 3148 ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh thì nay phải thanh toán bằng giá dịch vụ của người có thẻ BHYT, do quỹ BHYT chi trả. Mức giá trước đây rẻ hơn nhiều bởi chỉ là các chi phí trực tiếp cho người bệnh, cấu thành bởi 3 yếu tố: chi phí thuốc, dịch truyền, hóa chất; điện nước, nhiên liệu; duy tu, bảo dưỡng thiết bị. Song từ ngày 29/10/2015, Bộ Y tế, Bộ Tài chính có Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ giữa các bệnh viện đồng hạng trong toàn quốc, ngoài chỉ chi phí trực tiếp cho người bệnh còn quy định thêm giá KCB bao gồm cả chi phí phụ cấp thường trực, phẫu thuật, thủ thuật, chi phí tiền lương và phụ cấp đặc thù. Tại Thái Bình, từ ngày 21/4/2017, mức giá dịch vụ KCB trên địa bàn tỉnh đã được tính đúng, tính đủ theo quy định chung của toàn quốc.

Việc HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nghị quyết và quyết định về giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT nhằm hướng tới lộ trình tính đúng, tính đủ giá KCB theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm công bằng trong thanh toán chi phí KCB, không phân biệt người bệnh có thẻ hay không có thẻ BHYT góp phần thúc đẩy lộ trình phát triển BHYT toàn dân, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở KCB bớt khó khăn khi ngân sách nhà nước đã cắt giảm.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết:



Một ca cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo báo cáo nhanh từ các bệnh viện, trong 10 ngày đầu, việc tổ chức thực hiện quy định về giá KCB mới đã dần đi vào nề nếp. Trước đó, để tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh bảo đảm sự thống nhất, đúng quy định, Sở Y tế đã có công văn hướng dẫn các cơ sở y tế công lập trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, bệnh nhân và nhân dân biết việc điều chỉnh giá KCB, đồng thời niêm yết công khai giá để mọi người cùng biết và thực hiện. Sở cũng yêu cầu các bệnh viện tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thuận lợi cho việc thanh toán; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính bảo đảm tính chính xác. Đặc biệt, Sở chỉ đạo quyết liệt các biện pháp bảo đảm nâng cao chất lượng các dịch vụ KCB, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Việc thực hiện các danh mục kỹ thuật cũng phải bảo đảm theo đúng phân cấp, không được lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, nhất là các dịch vụ làm sàng...

Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ những ngày

BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ TRƯỚC VÀ SAU

Loại dịch vụ	Giá dịch vụ KCB trước ngày 1/10/2017	Giá dịch vụ KCB từ ngày 1/10/2017
Khám bệnh BV hạng I	12.000 đồng	39.000 đồng
Khám bệnh BV hạng II	12.000 đồng	35.000 đồng
Khám bệnh BV hạng III	8.000 đồng	31.000 đồng
Hội chẩn	150.000 đồng	200.000 đồng
Khám cấp giấy chứng thương	85.000 đồng	120.000 đồng
Khám sức khỏe định kỳ	60.000 đồng	120.000 đồng
Khám sức khỏe cho người xuất khẩu lao động	236.000 đồng	350.000 đồng

đầu tháng 10, công tác KCB vẫn diễn ra ổn định. Bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện chú trọng tuyên truyền và chủ động niêm yết công khai giá dịch vụ KCB mới, đồng thời yêu cầu cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải hợp tư vấn, vận động người dân chưa có thẻ BHYT nên mua để được hưởng lợi từ chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, mọi người dân đều đồng thuận và chấp hành nghiêm mức giá KCB mới theo quy định. Bác sĩ Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng cho biết: Trước đây

trú hoặc ngoại trú bắt đầu trước và kết thúc sau ngày thực hiện mức giá mới thì vẫn áp dụng mức giá đang thực hiện cho đến khi người bệnh ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị...

Mua BHYT để phòng khi ốm đau

BHYT là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước dành cho nhân dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do trong đó có lý do trước đây giá các dịch vụ KCB của người không có thẻ BHYT còn rẻ hơn mức giá KCB của người có thẻ do quỹ BHYT chi trả nên nhiều người chưa coi trọng việc mua BHYT. Song thực tế đã có nhiều người bệnh phải chi trả chi phí KCB nhiều hơn người có thẻ BHYT hàng trăm triệu đồng, thậm chí nhiều người bệnh nặng không có khả năng chi trả viện phí khi không có sự hỗ trợ từ quỹ BHYT. Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Trần Thị Loan, Trưởng khoa cho biết: Trung bình mỗi ngày Khoa đón tiếp từ 700 - 900 bệnh nhân, trong đó khoảng 17% không có thẻ BHYT. Trong số trên 300 người nhập viện điều trị nội trú thì có khoảng 30% người không có thẻ BHYT. Song thực hiện mức giá theo quy định mới, riêng giá khám bệnh đối với người không có thẻ đã tăng lên 39.000 đồng, cao hơn mức cũ 24.000 đồng chưa kể các dịch vụ khác (giá khám bệnh trước ngày 1/10 là 15.000 đồng), vì vậy nhiều người cũng đã lưu ý so sánh thời hơn.

Ghi nhận tại Khoa Khám bệnh, chúng tôi thấy nhiều người cũng đã bàn tán, thảo luận về giá viện phí mới. Hầu hết các ý kiến đều đồng thuận, nhất trí với việc tăng giá để bảo đảm sự công bằng trong KCB giữa người có thẻ và người không có thẻ BHYT. Su thấy Thích Đàm Trí và Sư thầy Thích Lệ Xuân, trụ trì chùa Tam Bảo, xã Nam Hồng, huyện Tiên Hải nhân chuyến công tác ở thành phố Thái Bình đã tranh thủ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh mà không dùng thẻ BHYT. Song khi biết mức giá chi phí dịch vụ KCB đã tăng cao, các sư thầy cũng đã cân nhắc lần sau sử dụng thẻ và đi khám đúng tuyến. Anh Bùi Huy Thành, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trước tôi đã mua thẻ BHYT, song hết hạn và chưa mua lại. Nay biết dịch vụ tăng nhiều thế này tôi sẽ mua ngay thẻ BHYT và tuyên truyền cho mọi người cùng biết, cùng mua để phòng khi ốm đau phải lo lắng về chi phí KCB.

HÀ DUNG

THÁI THỤY Sẵn sàng cho Đại hội thể dục thể thao

Theo kế hoạch, Đại hội thể dục thể thao (TDTT) huyện Thái Thụy lần thứ VIII năm 2017 sẽ khai mạc ngày 24/10 tại sân vận động thị trấn Diêm Điền. Để Đại hội diễn ra thành công, công tác chuẩn bị đang được các cấp, các ngành của huyện tích cực thực hiện theo kế hoạch.

Về Thái Thụy những ngày này, mọi người có thể cảm nhận được không khí ngày hội TDTT đang đến rất gần. Đọc các tuyến đường chính từ trung tâm thị trấn Diêm Điền về các xã treo rất nhiều cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu... với nội dung hướng về Đại hội TDTT huyện. Ngoài tuyên truyền trực quan, những thông tin về Đại hội được đăng, phát thường xuyên trên các phương tiện thông tin của huyện, xã.

Đến nay, 48 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy đã hoàn thành tổ chức đại hội. Thành công của đại hội TDTT cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức tốt Đại hội TDTT huyện. Theo kế hoạch, Đại hội TDTT huyện tổ chức từ 8 giải thi đấu trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích nhưng nằm trong các môn thể thao truyền thống của địa phương. Trước đó, huyện đã tổ chức các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, chạy việt dã, cờ tướng, với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên. Đồng thời, Thái Thụy đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho

viên có thành tích xuất sắc tham gia các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, đạt được một số thành tích như giải nhất toàn tỉnh môn bóng đá nhi đồng, giải nhì môn bóng chuyền các đội mạnh toàn tỉnh... Ông Nguyễn Bá Hiện, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện cho biết: Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức, các văn bản liên quan tới Đại hội; kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, sân tập, sân thi đấu; chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị. Công tác tuyên truyền được triển khai sớm, sâu rộng với các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hướng về ý nghĩa, mục đích của Đại hội. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện sẽ được tổ chức trang trọng, đầy đủ các nghi thức cũng màn diễn hành hoành tráng với sự tham gia của hơn 3.000 người, chương trình đồng diễn với các tiết mục múa đặc sắc của hơn 500 học sinh. Sau lễ khai mạc, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức một số môn thi đấu như kéo co, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền...

Đến thời điểm hiện tại, Thái Thụy đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho

lễ khai mạc cũng như Đại hội TDTT huyện diễn ra thành công. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tích cực tổ chức cho các vận động viên tập luyện để tham gia Đại hội TDTT huyện đạt thành tích tốt nhất. Ông Đồng Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện sắp tới, thị trấn đã tích cực thực hiện các công việc theo kế hoạch như dọn vệ sinh, làm mặt bằng sân vận động nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc, tổ chức trang trí, treo băng rôn, cờ Tổ quốc tại các trục đường trung tâm đoạn từ cổng Huyện ủy đến ngã tư thị trấn... Bên cạnh đó, thị trấn cũng đang tổ chức cho các vận động viên tập luyện để tham gia thi đấu các môn trong Đại hội đạt kết quả tốt.

Đại hội TDTT huyện Thái Thụy lần thứ VIII thành công sẽ là nguồn động lực, cổ vũ để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

TRẦN TUẤN



Thi đấu bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao xã Thụy Văn (Thái Thụy).

Theo Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Phong trào TĐQT đã lan tỏa rộng khắp các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Đây là dịp để các đơn vị "soi" mặt được, mặt yếu của mình để phát huy, khắc phục cũng như "nuôi" những mô hình, điển hình tiên tiến để phát huy hiệu quả hơn. Ở mỗi cơ quan, đơn vị đều có những mô hình, điển hình tiên tiến khác nhau, tạo nên sự đa dạng, phong phú, bao trùm toàn diện các mặt công tác. Quá trình xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh vừa theo dõi phát hiện những nhân tố mới vừa tổ chức đánh giá những tập thể, cá nhân nào còn thiếu sót để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung bồi dưỡng, củng cố, khắc phục. Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng xem xét, loại bỏ các tập thể, cá nhân không giữ được thành tích tiêu biểu xuất sắc để bảo đảm các điển hình tiên tiến có chất lượng, thực sự là ngọn cờ đầu trong phong trào TĐQT.

"Nuôi" những mô hình, điển hình tiên tiến

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) là một trong những khâu quan trọng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đánh giá hàng năm, các mô hình, điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị giữ vững và phát huy kết quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhiều phong trào có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong việc học tập và làm theo gương Bác, có các mô hình như: "Ngôi nhà 100 đồng", "Hôm tiết kiệm làm theo lời Bác Hồ dạy", quỹ "Hũ gạo tình thương", chương trình "Cấp lá yêu thương"... nhằm khuyến khích hàng chục tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và đối tượng chính sách,

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong phong trào "Quần đội chung sức xây dựng nông thôn mới", mối quan hệ phối hợp với địa phương xây dựng từ 1 - 2 công trình, phần việc; đồng thời, huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động, hiến đất, hiến của, tạo được hiệu ứng tích cực trong toàn đơn vị cũng như ở địa phương.

Trong lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật có nhiều mô hình nâng động, hiệu quả, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ quan, đơn vị đồng thời tích cực, chủ động trong khai thác nguồn lực, chủ động mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Lâm Đức Thuận, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Đối với ngành kỹ thuật, phong trào TĐQT tập trung vào những nhiệm vụ có yêu cầu cao về an toàn như bảo đảm kịp vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và hoạt động thường xuyên của LLVT tỉnh. Thông qua phương châm "Phải yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn,

hoàn thành nhiệm vụ", cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã triệt để thực hành tiết kiệm trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư, xăng, dầu... Chúng tôi luôn khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa trang bị, nâng cấp nhà kho, trạm xưởng, nhà xe, nhà pháo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa bảo đảm phòng, chống cháy, nổ vừa tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất với nhiều mô hình mới, đạt hiệu quả thiết thực như mô hình VAC của Phòng Tham mưu ở Trường bắn Đông Hoàng (Tiền Hải), mô hình chăn nuôi tổng hợp tại khu căn cứ hậu cần xã Quang Lịch (Kiến Xương) của Phòng Hậu cần... cung cấp từ 50 - 65% nhu cầu thực phẩm sạch cho các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đời sống của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ bộ đội khỏe đạt trên 98%. Bên

cạnh đó, nhiều tập thể chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện vừa thông thoáng, vừa chặt chẽ, đúng pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định:

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Trong đó, chú trọng đổi mới cách làm, cách tổ chức thực hiện phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, việc tuyên truyền,

nhân rộng điển hình tiên tiến luôn gắn chặt với các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; ngoài ra, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

TẮT ĐẠT



Nhiều sáng kiến, cải tiến mới của lực lượng vũ trang tỉnh được áp dụng vào huấn luyện.